

รายงานการดำเนินการตามมติและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
จากการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

<p>๑. ระเบียบวาระที่ ๔.๓ รายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุณยนุช นิลแสง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา</p>
<p style="text-align: center;">มติสภามหาวิทยาลัยและข้อเสนอแนะ</p>	<p style="text-align: center;">ผลการดำเนินงาน</p>
<p>สภามหาวิทยาลัย รับทราบ รายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยมีข้อเสนอแนะ</p>	
<p>ที่ประชุมพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ ๑. มหาวิทยาลัยควรนำผลงานวิจัยเสนอที่ประชุมกรรมการจังหวัดหรือการท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว นำผลงานวิจัยไปสู่การปฏิบัติจะเกิดประโยชน์</p>	<p>๑. นักวิจัยได้ถ่ายทอดความรู้ที่ได้จากการวิจัยให้กับหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้ว โรงพยาบาลวังน้ำเย็น สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวและบริการจังหวัดสระแก้ว แล้ว</p>
<p>๒. มหาวิทยาลัยควรมีกระบวนการติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานภายหลังการทำวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อจะเกิดประโยชน์กับชาวบ้าน</p>	<p>๒. สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) มีนโยบายในการติดตามผลการวิจัยและการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ๕ ปีภายหลังโครงการวิจัยสิ้นสุด โดยใช้นักวิจัยผู้ได้รับสนับสนุนทุนกรอกข้อมูลในระบบ NRIIS ซึ่งข้อมูลต่างๆ นั้นจะเป็นส่วนหนึ่งในการนำไปพิจารณาประกอบการสนับสนุนทุนวิจัยของนักวิจัยและมหาวิทยาลัย ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สถาบันวิจัยและพัฒนาสร้างกระบวนการติดตามและขับเคลื่อนนักวิจัยให้นำผลงานวิจัยไปเผยแพร่สู่สาธารณะและใช้ประโยชน์ต่อยอดแก่ชุมชนในพื้นที่วิจัยและพื้นที่อื่นๆ เพื่อให้ นักวิจัยมีผลการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและสามารถรายงานต่อ สกสว. ได้</p>
<p>๓. โครงการวิจัยเชิงพัฒนา ควรรายงานให้เห็นผลลัพธ์ (Out come) จากการทำวิจัย แสดงให้เห็นประโยชน์ คุณค่าที่ชุมชนและจังหวัดได้รับ เช่น ข้อมูลรายได้ของชุมชนที่เพิ่มขึ้น จำนวนร้านค้า จำนวนโฮมสเตย์ การจ้างงาน จำนวนนักท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่ เป็นต้น</p>	<p>๓. นักวิจัยได้รายงานผลลัพธ์ (Outcome) จากแผนงานการวิจัย เรื่องการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจชุมชนด้านการท่องเที่ยว ในพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์เพิ่มเติม ดังนี้ ๑) เกิดการจัดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านคลองอาราง ๑ พื้นที่ รหัสทะเบียน ๓-๒๗-๐๑-๐๒/๑-๐๐๑๘ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓</p>

มติสภามหาวิทยาลัยและข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
	๒) โยมสเตอร์ย์บ้านคลองจางน จังหวัดสระแก้ว จำนวน ๔ หลัง ๓) คริวเรือนมีรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตเกษตรอินทรีย์ จำนวน ๑๐ คริวเรือน
๒. ระเบียบวาระที่ ๕.๕ (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕	ผู้รับผิดชอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิธร จันทมฤก ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มติสภามหาวิทยาลัยและข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีข้อเสนอแนะ	
๑. ควรจัดการเรียนรู้โดยมีเอกลักษณ์เป็นหลักสูตรที่สร้างประสบการณ์จริงให้กับนักศึกษา	เอกลักษณ์ในการจัดการเรียนรู้ของหลักสูตรมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome-based Education (OBE) และรูปแบบ ABCD (Active Learning /Blended Learning/Creative Learning/Design Learning) โดยนักศึกษาจะได้รับประสบการณ์จริงและเกิดทักษะทางวิชาชีพจากการฝึกปฏิบัติด้านการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น การกำหนดให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพจริงในการวางแผนและการจัดรายการนำเที่ยวแบบภายในประเทศ (Domestic Tour) และการจัดรายการนำเที่ยวต่างประเทศประเภท แบบ Outbound Tour
๒. อาจารย์ควรออกแบบกิจกรรม การเรียนรู้ให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวในทุกรายวิชาตลอดระยะเวลาการศึกษา (๔ ปี)	หลักสูตรมุ่งเน้นให้อาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ด้านท่องเที่ยวโดยให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ในแต่ละรายวิชาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่กระบวนวิชา (Curriculum Mapping) ทั้งนี้หลักสูตรมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - วางแผนโครงการและกิจกรรมฝึกภาคปฏิบัติสำหรับนักศึกษาในแผนการปฏิบัติงานของหลักสูตร - กำหนดกิจกรรมฝึกภาคปฏิบัติทั้งในและนอกสถานที่และทั้งในประเทศและต่างประเทศ - การเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญมาให้ความรู้สำหรับนักศึกษาในแต่ละชั้นปีตลอด ๔ ปี - กำหนดกิจกรรมฝึกภาคปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพในสถานประกอบการจริงตั้งแต่ในระดับชั้นปีที่ ๑-๔

มติสภามหาวิทยาลัยและข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
<p>๓. ควรผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรอบรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวยุคใหม่สู่โลกอนาคต และสามารถเป็นที่ปรึกษาด้านการจัดการท่องเที่ยวได้ทุกแบบ ทั้งการท่องเที่ยวแบบกลุ่มหรือการท่องเที่ยวคนเดียว</p>	<p>อุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปสู่การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ (New Normal) ที่มีการอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการจัดการและบริการการท่องเที่ยว รวมถึงมีการปรับจากการท่องเที่ยวแบบ Live Tour มาเป็น Virtual Tour และในปัจจุบัน Interface Technology ได้ถูกนำมาผสมผสานร่วมกับเทคโนโลยี Artificial Intelligence (AI) เพื่อสร้าง Content เสมือนจริง หลักสูตรได้มีการศึกษาแนวโน้มทางการท่องเที่ยว ในอนาคตและได้เตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องเนื้อหาในรายวิชาที่มีการปรับเนื้อหาให้ทันสมัย สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นต้องใช้ในอนาคต รูปแบบการสอนแบบผสมผสานและเน้นให้ได้ลงมือปฏิบัติและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ทันสมัย เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ไอแพด โปรแกรมต่าง ๆ ที่จำเป็น สอดคล้องกับการท่องเที่ยวยุคใหม่ทั้งรูปแบบการท่องเที่ยวแบบกลุ่มและท่องเที่ยวคนเดียว โดยหลักสูตรมุ่งเน้นพัฒนาทักษะบัณฑิตให้ มีลักษณะ ดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผลิตบัณฑิตให้เป็นนักจัดการจุดหมายปลายทาง สร้างนวัตกรรมทางการท่องเที่ยวและบริการได้ - สามารถสร้างนวัตกรรมหรือนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการบริการด้านการท่องเที่ยว - สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารภาษาต่างประเทศ - สามารถสร้างสื่อผ่านช่องทางออนไลน์กระตุ้นความต้องการของผู้คนให้อยากมาเที่ยวผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Live Facebook, VDO Streaming บน YouTube และเว็บไซต์การท่องเที่ยวเพื่อนำเสนอการท่องเที่ยวแบบเสมือนจริง (Virtual Tour) - สามารถปรับตัวและมีความเป็นผู้นำสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
<p>๔. ในปัจจุบันชาวเวียดนามและกัมพูชา มีความสนใจเข้ามาเรียนเรื่องการท่องเที่ยวในประเทศไทย ควรส่งเสริมหลักสูตรการท่องเที่ยวของมหาวิทยาลัยให้มีทักษะด้านภาษาเวียดนามหรือกัมพูชา เพื่อเพิ่มโอกาสการรับนักศึกษา</p>	<p>หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นหลักสูตรที่รองรับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ดังนั้น หากมีนักศึกษาชาวเวียดนามและกัมพูชาให้ความสนใจเข้ามาเรียนหลักสูตรสามารถรับนักศึกษาดังกล่าวได้</p>

มติสภามหาวิทยาลัยและข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
<p>๕. ขณะนี้มหาวิทยาลัยชุมชนสระแก้วอยู่ระหว่างดำเนินการเสนอหลักสูตรเรื่องการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยควรประสานงานร่วมมือในการจัดการศึกษาจะเกิดประโยชน์</p>	<p>หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งผลลัพธ์ นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์จริงและเกิดทักษะทางวิชาชีพจากการฝึกปฏิบัติด้านการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ หลักสูตรจึงมีการเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องเนื้อหาในรายวิชาที่มีการปรับเนื้อหาให้ทันสมัยสอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นต้องใช้ในอนาคต ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอน สนับสนุนการเรียนรู้ที่ทันสมัย เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ไอแพด โปรแกรมต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับนักศึกษาและ การจัดการท่องเที่ยว รวมถึงมีคณะอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถด้านการท่องเที่ยวโดยตรงในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา</p> <p>ดังนั้น หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว มีความยินดีและความพร้อมในการให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์กับมหาวิทยาลัยชุมชนสระแก้วที่กำลังดำเนินการหลักสูตรเรื่องการท่องเที่ยว</p>